

การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์	
ผู้ชี้แจง	ชื่อ - สกุล นายอมรินทร์ กัลล์ประวิทย์
	ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
	หน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
ประเด็นปัญหา	
<p>1. เกษตรกรบางส่วนในพื้นที่หมู่ 2 ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย เรียกร้องให้สั่งระงับการดำเนินการเลี้ยงไก่เนื้อของฟาร์มหนองหิน โดยอ้างเหตุผลกักปรกครองท้องถิ่นให้การยินยอมการเลี้ยงสัตว์ปีก โดยเป็นเท็จ</p>	
ข้อเท็จจริง	
<p>1. ผู้ประกอบการฟาร์มหนองหินได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อเลขที่ กษ 02 22 06901 71110668 000 เมื่อวันที่ 8 พย. 60 และยังคงอยู่ในอายุการรับรองมาตรฐานฟาร์มซึ่งเอกสารครบถ้วนถูกต้องและได้รับการรับรองจากปศุสัตว์</p> <p>2. ปศุสัตว์จังหวัดขอความร่วมมือในการชะลอการใช้สิทธินำลูกไก่เข้าเลี้ยงด้วยเหตุเกิดความขัดแย้งระหว่างเกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ผู้ประกอบการยืนยันขอใช้สิทธิจากการที่ได้รับการรับรองฟาร์มมาตรฐาน</p> <p>3. การนำลูกไก่เข้าเลี้ยงในครั้งนี้เป็นโอกาสแรกหลังจากที่ได้รับการรับรองฟาร์มมาตรฐาน และปศุสัตว์อำเภอด่านมะขามเตี้ยตรวจสอบสถานที่แล้วยังคงสภาพของฟาร์มมาตรฐานตามที่ได้รับการรับรอง จึงไม่สามารถอ้างเหตุใดๆเพื่อระงับการใช้สิทธิขอนำลูกไก่เข้าเลี้ยงในครั้งนี้</p> <p>4. ปศุสัตว์จังหวัดจึงจำเป็นต้องรับรองสถานที่ฟาร์มหนองหินเป็นผลให้ผู้ประกอบการสามารถนำลูกไก่เข้าเลี้ยงตามสิทธิสุจริตจำนวน 330,000 ตัว ตั้งแต่วันที่ 16 พย 60</p>	
การดำเนินการ	
<p>1. ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกร</p> <p>2. ดำเนินการตรวจติดตามการประกอบการฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อประเด็นการควบคุมมิให้เกิดมลภาวะมลภาวะ</p> <p>3. ชี้แจงข้อเท็จจริงและแนวทางดำเนินการควบคุมการประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์สู่สาธารณะ</p> <p>4. เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาบทวนการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อหากเป็นกรณีเมื่อผลตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การยินยอมโดยไม่ถูกต้อง</p>	
ช่องทางการเผยแพร่	
<p>1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี, ประชาสัมพันธ์จังหวัด, สถานีวิทยุชุมชน</p> <p>2. บทความเสนอข้อเท็จจริงและแนวทางควบคุมเสนอต่อสำนักพิมพ์ข่าวท้องถิ่น</p> <p>3. นำเสนอผ่านเว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี</p> <p>4. นำเสนอผ่านเฟสบุ๊คสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี</p>	